





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

31 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>โควิดสายพันธุ์ใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ประชาชาติ, คมชัดลึก, newtv, springnews, isaranews)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 ลดความรุนแรงลง คนใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ แต่กรมวิทย์ฯ ยังคงติดตามข้อมูล และถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโควิด 19 โดยประสานไปยังห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ ทุกเขตสุขภาพตรวจอย่างต่อเนื่อง สำหรับข่าวพบสายพันธุ์ HK.3 นั้น มาจากสายพันธุ์ย่อยโอไมครอน XBB.1.9.2.5.1.1.13 ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ พบใน 12 ประเทศ มากสุดคือ จีน ส่วนไทยพบ 2 ราย เป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่มีอาการหนัก ขณะนี้หายดีแล้ว ส่วนข้อสันนิษฐานว่าจะเพิ่มความสามารถในการเข้าสู่เซลล์ แพร่เชื้อเร็วขึ้นหรือหลบภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นหรือไม่ยังไม่ชัดเจน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- แคนาดาพบผู้ป่วยโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ BA.2.86 เป็นรายแรก โดยผู้ป่วยคนดังกล่าวไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศ นักวิทยาศาสตร์มั่นใจ โควิดสายพันธุ์ใหม่จะไม่ร้ายแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิต แต่ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนมาแล้ว มีโอกาสติดเชื้อได้อีก</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>นโยบายตั้ง รพ.ทันตกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์กรณี ครม.รับทราบผลการศึกษาของ กมธ.สธ. วุฒิสภา เสนอตั้งกรมทันตกรรมสุขภาพใหม่ เพื่อให้เกิดการทำงานเพิ่มการเข้าถึงทันตกรรมของประชาชน ซึ่ง สธ. อยู่ระหว่างการศึกษาดังกรมนใหม่เช่นกัน ว่า เรื่องนี้มีการดำเนินการมาแล้ว สอดคล้องกับนโยบาย รพ.ทันตกรรม ส่วนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่างไรหารือกับ รมว.สธ.คนใหม่ก่อน</p> <p>- กรณี ครม. รับทราบร่างกฎกระทรวงตั้งคณะแพทยศาสตร์ สบข.นั้น เพื่อเป็นการผลิตบุคลากรได้ตรงตามเป้าหมาย โดย สบข.จะเปิดรับนักศึกษาในช่วงปีหน้า เน้นการผลิตแพทย์เพื่อรองรับในชนบท พื้นที่ต่างจังหวัด</p>	
<p>วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิสรา, GCC, Hfocus, onlinenewstime, infoquest, The reporters, PPTV, Bugaboo, Radio-สวท., สวพ.FM91, MCOT NEWS FM 100.5, ทีวีช่อง 5, ทีวีช่อง 7, ทีวีช่อง 9, NBT, TNN, ThaiPBS)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทย์ฯ แถลงข่าวประเด็นตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ ฟลูอัลปราโซแลม (Flualprazolam) ในของกลาง Erimin 5 ซึ่งเป็นยานอนหลับกลุ่มเบนโซไดอะเซพีนส์ (benzodiazepines) ชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยตรวจพบมาก่อนในประเทศไทย จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 1</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มเติม) นสพ.แนวหน้า</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม คร. เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในระยะนี้ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีภาวะและแหล่งน้ำขังที่ขุ่นล้นเพิ่มขึ้น เน้นย้ำให้ชุมชนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค หากมีอาการป่วยไข้สูงเกิน 2 วัน สงสัยไข้เลือดออก ต้องไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคให้แน่ชัด อย่าซื้อยากินเอง อาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มเติม) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, NNT)</p> <p>- นพ.ธีรพจน์ พักน้อย รองนพ.สสจ.เพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน เผยสถานการณ์ของไวรัสชิคา ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ พบผู้ป่วย 57 รายเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก จ.จันทบุรี พร้อมแนะนำประชาชนให้กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สานพลังครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ปี 2566 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, changmainews) - นพ.สุวรรณหทัย วัฒนาอัยเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบครัว ชุมชนต้นแบบ และเชิดชูเกียรติพื้นที่ที่มีการดำเนินงานดีเด่น ‘สานพลังครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ปี 2566’ ณ รร.เอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี ยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้างคนไทยสุขภาพดี พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติชุมชนต้นแบบดีเด่น จำนวน 27 แห่ง จากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 189 ชุมชน และสร้างแกนนำครอบครัว ชุมชน 4,476 คน</p>	
<p>กรมอนามัยนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานจ.ชลบุรี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. - ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขภาพิบาล) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานเมืองสุขภาพดี เมืองแสนสุข จ.ชลบุรี มุ่งเป้าด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองท่องเที่ยว ช่วยเปิดพื้นที่ผู้สูงอายุทำกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพดี ทั้งจับกลุ่มเดิน ทำงานฝีมือ ธาราบำบัด กายภาพ ด่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ลุยพัฒนาเมืองสุขภาพดีดูแลทุกกลุ่มวัย ใช้หลักการออกแบบเพื่อทุกคน หรือ Universal Design ก่อสร้างอาคารใหม่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ changmainews - นพ.สุทัศน์ ไชยยศ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นำสื่อมวลชนดูงานคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine Clinic) แห่งแรกในชลบุรี ของศูนย์อนามัยที่ 6 จ.ชลบุรี ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.ชลบุรี ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงบริการ นำเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์เข้ามาผนวกในการดูแลรักษา เพื่อการมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งคลินิกมีบริการตรวจสุขภาพและค้นหาปัจจัยเสี่ยงโรค เช่น ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประเมินสภาวะสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ให้บริการตั้งแต่การตรวจรักษา และส่งเสริมสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพโรคทั่วไป ล้างแผล ฉีดยา และออกใบรับรองแพทย์ รวมทั้งบริการด้านทันตกรรม คลินิกเด็กดี เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ</p>	-
<p>ผื่นผิวหนังจากการแพ้ निकิล สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) - นพ.ไพโรจน์ สุริตนาวิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดผื่นแพ้สัมผัสจากนิกเกิล ลักษณะเป็นผื่นนูน แดง คัน อาจมีน้ำเหลืองร่วมด้วย ตำแหน่งที่พบบ่อย ได้แก่ ใบหู หน้าท้อง มือ ซึ่งจะตรงกับบริเวณที่สัมผัสกับโลหะ เช่น ต่างหู หัวเข็มขัด เหรียญ แนะนำหลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะที่มีนิกเกิลโดยตรง</p>	-
<p>โรคต้อหิน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (opt-news, plewseengern, thaijobsgov) (เพิ่มสื่อ) - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนโรคต้อหินเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของการสูญเสียการมองเห็นแบบถาวรและไม่สามารถรักษาให้หายได้ เป็นโรคที่มีความเสื่อมของเส้นประสาทตา และมีการสูญเสียสายตามีลักษณะค่อนข้างเฉพาตัว หากมีอาการปวดตา ตาแดง ตามัวแบบฉับพลัน คลื่นไส้ อาเจียน และปวดหัวร่วมด้วย หรือหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ทันที</p>	-
<p>สปสช.ลั่น 50เขต50รพ. ยกระดับประกันสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน -นายนิมิตร เทียนอุดม กรรมการ สปสช. ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายการปรับปรุงและยกระดับบัตรทองของพรรค พท.ว่า ยังไม่มีประเด็นอะไรใหม่ ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ระบบหลักประกันสุขภาพพยายามยกระดับอยู่แล้ว แต่นโยบายที่น่าสนใจคือ 50 เขต 50 รพ.ในกรุงเทพฯ เพราะเป็นพื้นที่ที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการมากกว่าคนในต่างจังหวัด เช่น 1 เขตของกรุงเทพฯ มีดีสุขภาพใหญ่กว่าจังหวัด แต่กลับไม่มีรพ. พร้อมแนะสิ่งสำคัญที่สุดที่พรรคการเมือง หรือรพ.สช.คนใหม่ควรทำคือ การทำให้หน่วยบริการต่างๆ มีความพร้อมที่จะทำตามนโยบาย</p>	-
<p>รพ.ชลบุรี เชื่อมทีม 3 หมอ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage -รศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสปสช. พร้อมด้วย นพ.สุรทิน มาลีทวล ผอ.สปสช. เขต 6 ระยอง ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อเยี่ยมชมการจัดการบริการการแพทย์ทางไกลและบริการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดำเนินการโดย รพ.ชลบุรี ซึ่งเป็นการเชื่อม 4 รพ.สต. มีทีม 3 หมอเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยกว่า 500 คนที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความแออัดในหน่วยบริการ ลดการครองเตียงใน รพ. เป็นตัวอย่างของรพช.ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการทำงาน</p>	-